



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๒ อัตรา
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น


บัดนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อการย้าย การโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
1	119760	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนหนองหงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวปลายฟ้า เส็งสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินธัมมัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2	119589	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	นายพีรวิทย์ จุลเรือง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
3	119880	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไต่ ตำบลนาหวางเสน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4	119628	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
5	119779	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวธีรวรรณ บำรุงชาติ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผามี่ ตำบลกรุงหยัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6	119784	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
7	119072	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวอรจิรา โชติกลานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาคัดเลือก
8	120133	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
9	119403	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพิบูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	นายเอกพันธ์ ทุติศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพิบูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
10	119408	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
11	119812	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	นายสากล คมขำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานป้องกันควบคุม โรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลท่าศาลา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
12	119815	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
13	118166	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	นายพิเชษฐ์ เป็นอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี กอง สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
14	120337	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช	นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
15	118120	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
16	119003	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
17	119741	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
18	120002	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
19	120303	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
20	120177	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตำบลเขาพังไกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
21	120180	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
22	120184	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตำบลบางเนบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการศึกษาคัดเลือก
23	120187	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิทักษ์มา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
24	120262	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
25	120270	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
26	120278	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพูด ตำบลกะหรอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
27	120283	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวอรพรรณ สุวรรณพะยอม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลชะร่วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
28	119994	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หัวป่าลู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวณัฐรุจา ทองนวล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29	190433	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิง หมู่ที่ 9 ตำบลเค็ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือก

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
30	161226	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสามแยก ตำบลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะ อวด จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
31	141741	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหม้อ ตำบลสวนหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
32	120335	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นางอัญญา ทองอ่อน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน สุขศึกษา โรงพยาบาลท่าศาลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา